

*

Số 09-KH/ĐU

Thái Bình, ngày 09 tháng 4 năm 2025

KẾ HOẠCH

thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Thực hiện Kế hoạch số 363-KH/TU, ngày 28/3/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 01/4/2025 của Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư (sau đây viết tắt là *Chỉ thị số 42-CT/TW*), Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Nhằm quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 42-CT/TW phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Qua đó, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, đảng bộ, các chi bộ và cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa của cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

- Tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, góp phần tăng cường công tác giáo dục cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc Đảng bộ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng cơ quan, đơn vị, ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, đảng bộ, các chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, đồng thời gắn với đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát.

2- Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW nghiêm túc, sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của cấp uỷ, chi bộ, cá nhân, người đứng đầu cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo Chỉ thị số 42-CT/TW. Quá trình thực hiện phải tạo sự đồng bộ, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn

mục đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW bảo đảm thực chất, hiệu quả.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Đảng bộ, các chi bộ và cấp ủy căn cứ nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1- Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên nhận thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên, công chức và tính cấp thiết của việc giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Gắn chặt công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp để cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên “không muốn, không thể, không dám, không cần” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về phòng, chống vi phạm, tội phạm trong ngành Kiểm sát nhân dân. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tăng cường luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ để phòng ngừa tiêu cực; tạo môi trường, điều kiện và thực hiện các chế độ, chính sách để cán bộ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung.

2- Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải nêu gương về học tập và thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nêu cao tinh thần “tự soi”, “tự sửa”, coi đây là nguyên tắc, quy tắc mang tính mực thước để đánh giá, điều chỉnh thái độ, hành vi hành vi ứng xử trong

công việc. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ gìn uy tín, hình ảnh, danh dự của ngành Kiểm sát nhân dân; thực hiện chức trách, nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực và các yêu cầu về văn hóa, đạo đức, ứng xử và sự liêm chính trong thực thi công vụ theo Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát "*Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn*"; thường xuyên thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư mọi lúc, mọi nơi, trong công việc và đời sống hằng ngày.

3- Lãnh đạo, chỉ đạo cập nhật, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW thành các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, công chức, người lao động hằng năm gắn với kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát; đồng thời gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Ngành về những điều đảng viên, Kiểm sát viên, công chức không được làm, quy định về nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

4- Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn, quy định, quy chế liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành như: Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; những điều đảng viên, Kiểm sát viên không được làm; các quy định, hướng dẫn về nguyên tắc, chế độ tổ chức sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình; quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên; các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị bảo đảm phù hợp với Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị. Lòng ghép nội dung thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vào chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị bảo đảm thực chất, hiệu quả.

5- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy, cấp ủy các chi bộ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Hằng năm, Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy, cấp ủy các chi bộ phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong việc thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ... gắn với kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các nghị quyết, kết luận Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW, Kế hoạch số 363-KH/TU, Kế hoạch số 21-KH/ĐU và Kế hoạch này, các chi bộ, cấp ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị.

2- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, Kế hoạch số 363-KH/TU, Kế hoạch số 21-KH/ĐU và Kế hoạch này ở các chi bộ được phân công phụ trách. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chi bộ trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và Kế hoạch này.

3- Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm tham mưu cho Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ ĐUCCQ Đảng tỉnh (để báo cáo),
- Ban Tổ chức ĐUCCQ Đảng tỉnh (để báo cáo),
- Ủy viên BCHĐB - VKSND tỉnh (để chỉ đạo),
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tỉnh,
- Các chi bộ trực thuộc (để thực hiện),
- Lưu VPĐU. *fuut*

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Phạm Viết Vượng